



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 หน้า 17 มูลค่าข่าว 267,413.-

‘จูน-นาตาชา’ ดิกรีสตูดทรูเข้า ป.โทการทูตฯ มหาวิทยาลัยดัง

ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตปริญญาโทด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลัดๆ ร้อนๆ อย่างเป็นทางการสำหรับสาวหน้าหวานตาคม มากความสามารถอย่าง **จูน-นาตาชา รมย์สุวรรณ** นางเอกภาพยนตร์จากเรื่อง **‘ปิดป่าหลอน’** และเจ้าของซิงเกิ้ลเพลง **Boys Don't Cry** กับความมุ่งมั่นและเป้าหมายในชีวิตที่อยากสร้างประโยชน์ให้กับเมืองไทยหลังเรียนจบทั้งสวยทั้งฉลาด มีเสน่ห์ ดิกรีสตูดแบบนี้เส้นทางวงการทูตฯในอนาคตสดใสแน่นอน



จูน-นาตาชา เพศสภาพที่อยากเรียนต่อ ป.โท สาขานี้ว่า

“จูนชอบด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่แล้วค่ะ สำหรับจูนมองว่าเป็นสาขาที่ตรงใจและมีประโยชน์กับบ้านเมืองมาก และเนื่องด้วยตอนนี้จูนมีเป้าหมายในชีวิตเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งเป็นเป้าหมายในยุคโลกาภิวัตน์ที่นำไปใช้ได้ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ใช้ได้ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งสาขานี้ตอบโจทย์โครงสร้างเป้าหมายใหม่ของจูนมากค่ะ จากที่จูนเรียนจบ ป.ตรี คณะเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศมา เลยอยากได้ความรู้ด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นมาเพื่อนำมาต่อยอดเป้าหมายใหม่ของจูนในการสร้างประโยชน์ให้หลายด้านที่สุดค่ะ

จูนมองว่าเนื้อหาของสาขานี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากในห้วงปัจจุบัน ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง ความมั่นคงของชาติ หรือด้านธุรกิจ การนำเข้า-ส่งออกที่ต้องเกี่ยวข้องกับคู่ค้าต่างประเทศทุกภาคส่วน รวมถึงด้านการเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ หรือในเรื่องความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกด้วย จูน

เลยมีธงของตัวเองไว้ว่า จูนอยากได้ความรู้ที่เข้มข้นเกี่ยวกับการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในห้วงเวลานี้มากที่สุดค่ะ”

เป้าหมายสูงสุดหลังจากเรียนจบสาขานี้คืออะไร

“องเป้าหมายของจูนหลังจากเรียนจบการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้ว มี



หลายด้านมากค่ะ ทั้งด้านการทูต การระหว่างประเทศ ด้านบ้านเมือง และด้านเศรษฐกิจ แต่ในอนาคต เป้าหมายของจูนที่ตั้งใจตอนนี้อาจถูกปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์บ้านเมืองและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก็ได้ แต่ ณ ปัจจุบันจูนมีเป้าหมายและคำมั่นที่ชัดเจนค่ะ สำหรับธงหลักของจูน “จูนไม่กำหนดเพดานความสำเร็จของตัวเองค่ะ เพราะจูนต้องการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ พัฒนาความสำเร็จและตั้งเป้าหมายใหม่ๆ ของตัวเองอยู่เสมอ ต่อไปอีกในอนาคต” ฉะนั้นสำหรับจูนจะไม่มีการหยุดตั้งเป้าหมายหรือหยุดความสำเร็จของตัวเอง ว่าต้องทำแค่นี้ หรือทำตามเป้าหมายเสร็จแล้วก็จะหยุด จูนไม่คิดแบบนั้นค่ะ แต่จูนจะสร้างเป้าหมายดีๆ ให้ตัวเองและสร้างความสำเร็จดีๆ ของตัวเองต่อไปตราบที่เรายังมีความสามารถทำได้ค่ะ ในความเป็นจูน คิดเสมอว่า เกิดมาชาติหนึ่งต้องทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ และจูนก็ทำมาตลอด 8 ปีแล้ว”

เริ่มที่เกี่ยวกับอะไรบ้าง

“ป.โทการทูตฯ ที่นี้คือต้องมีการพูดอภิปรายโต้ตอบหัวข้อหรือบทความต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยคะ และรายวิชาหลักๆ ที่ต้องเรียนอย่างเป็นทางการก็มีวิชาการทูตไทยและนโยบายต่างประเทศของไทย ภูมิรัฐศาสตร์การเมืองโลกความมั่นคงระหว่างประเทศกฎหมายและองค์ระหว่างประเทศ และอีกหลายวิชาเกี่ยวกับการทูตที่เข้มข้นมากเลยคะ นอกจากนี้ก็มีไปดูงานการทูตที่ต่างประเทศด้วย ซึ่งอีก 6 เดือน มหาวิทยาลัยจะพาไปดูงานการทูตที่รัฐไอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นค่ะ พร้อมพบบุคคลสำคัญด้านการทูตของต่างประเทศและงานสัมมนาการทูตในประเทศไทยด้วยพร้อมทำวิทยานิพนธ์ที่เข้มข้นมากคะนี่แค่อะไรๆ เองคะ (หัวเราะ)”

จะพักเบรกวงการบันเทิงแล้วหันมาเรียนการทูตฯ จริงๆ จังเลยไหม

“ตอนนี้จูนได้เข้ามาเรียน ป.โทการทูตฯ ก็ไม่ได้พักเบรกจากวงการบันเทิงเลยคะ จูนก็เรียนควบคู่ไปพร้อมกับทำงานในวงการบันเทิงเลย เพราะตอนนี้จูนก็มีเตรียมตัวให้กับผลงานชิ้นใหม่ในวงการบันเทิงอยู่คะ คงไม่ได้พักจากวงการบันเทิงตอนนี้ เพราะเป็นวงการที่เรารักด้วย ซึ่งจูนเองก็เข้าวงการบันเทิงมาจากการเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องแรกที่เล่นคู่กับ แน็ก-ชาลิ่ ถ้าใครจำได้ และต่อด้วยการเป็นศิลปินนักร้อง รู้สึกว่าเรายังชอบความเป็นนักแสดงและศิลปินมากขึ้นเรารู้สึกว่ายังไม่อิ่มตัวกับวงการบันเทิงตอนนี้เลยคะ แต่จูนก็มีกำหนดเวลาไว้คร่าวๆ นะคะ ว่าเราจะอยู่ในวงการบันเทิงอีกสักเท่าไรหรืออาจจะปล่อยฟรีก็ได้ แล้วแต่อนาคตตอนนั้นคะจริงๆ จูนเข้าวงการบันเทิงมา 3 ปีกว่าๆ แล้ว ที่ผ่านมามีทั้งทำธุรกิจและเรียนควบคู่มาด้วยตลอดจูนเลยไม่ได้มองว่าเมื่อเราต้องทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน แล้วต้องพักอย่างไรอย่างหนึ่งเอาไว้ เราทำไปพร้อมกันได้เลยคะจูนมองว่าเราสามารถแบ่งเวลา บริหารเวลา และจัดสรรเวลาให้แต่ละงานของเราได้คะ เพราะทุกอย่างที่จูนทำอยู่ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่จูนรักและชอบหมดเลยคะ ก็เลยไม่ได้เลือกที่จะพักหรือตัดอะไรออกไปคะ”

พักติดตามผลงาน



“ตอนนี้จูนมีเตรียมตัวกับผลงานชิ้นใหม่อยู่ ค่ะ ซึ่งจะเป็นซิงเกิ้ลเพลงที่ 2 ของจูนเอง แต่รอบนี้จะพิเศษหนักขึ้นว่าเดิมไม่แพ้เพลงแรกที่แน็ก-ชาติ ได้ทิ้งลวดลายเอาไว้ในเพลงแรกของจูนแน่นอนค่ะ เพราะคาแร็กเตอร์และแนวเพลงที่ 2 จะต่างจากเพลงแรกโดยสิ้นเชิงเลยแถมศิลปินรับเชิญที่อยู่ในลิสต์คือบ๊องไม่ไหว และมีการเปลี่ยนลุคทั้งจูนและศิลปินรับเชิญหนักมาก ตื่นเต้นสุดๆ ค่ะ ตามฤกษ์ปล่อยเพลงที่ 2 ของจูนที่เลือกกันไว้คือต้นปีหน้าค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการเตรียมตัวและเตรียมงานด้านต่างๆ ค่ะ ขอบขอบคุณทุกคนสำหรับการตอบรับในซิงเกิ้ลแรกของจูนนะคะ และรอชมซิงเกิ้ลที่ 2 ของจูนต่อด้วยนะคะ”